

Bảo đảm an toàn giao thông thi công các công trình



Tuyến đường 221A đang bước vào giai đoạn thi công nước rút.

Càng gần tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao, do đó tại các công trình thi công các tuyến đường, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ dự án, công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) được chú trọng hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có tổng chiều dài 17km đi qua địa phận 8 xã của huyện Tiên Hải. Đến nay công trình đang bước vào giai đoạn thi công nước rút trên toàn tuyến, phần đầu thông tuyến trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2022 theo đúng kế hoạch đề ra. Xác định được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thi công công trình, nhất là khi tết Nguyên đán đã cận kề, việc bảo đảm tiến độ cũng như bảo đảm giao thông đi lại cho người dân thuận lợi được các nhà thầu, đơn vị thi công hết sức coi trọng. Ông Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy trưởng thi công dự án đường 221A, Công ty Cổ phần Tập đoàn

Phú Thành cho biết: Là dự án cải tạo, nâng cấp nên chúng tôi bố trí thi công theo hình thức "cuốn chiếu" để bảo đảm tiến độ dự án cũng như an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Trong thời gian nghỉ tết, đơn vị thi công bố trí bộ phận trực an toàn 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Văn Nam, khu Trại Diêm (xã Tây Giang, huyện Tiên Hải) cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi tuyến đường được đầu tư mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, rào chắn an toàn nên người dân chúng tôi rất yên tâm.

Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên việc thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường ĐT.223 cũ) dài 2,9km từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà đang bị kéo dài. Tại các đoạn tuyến chưa được giải phóng

mặt bằng, nền đường cũ trước đó đã xuống cấp, hư hỏng từ lâu dẫn đến việc lưu thông của người và phương tiện gặp nhiều khó khăn. Ông Đoàn Quang Nam, chỉ huy thi công công trình cho biết: Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị thi công đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng bảo đảm ATGT cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo công nhân vệ sinh trên tuyến đường cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Anh Nguyễn Thanh Bình, công nhân Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình cho biết: Tuyến đường này có mật độ lưu thông rất cao, nhất là vào giờ tan tầm thường xảy ra ùn tắc cục bộ. Để quá trình thi công, vận chuyển vật liệu không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, chúng tôi được Công ty phân công nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm trên các đoạn tuyến đang thi công. Ông Bùi Anh Tuấn, Phó

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để bảo đảm ATGT trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần 2022, Sở Giao thông Vận tải đã có các văn bản đề nghị các chủ đầu tư công trình chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh các công việc còn lại, dọn dẹp toàn bộ công trường; thiết bị thi công phải tập trung đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông, trả lại toàn bộ mặt đường hiện có, bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi. Quản lý, duy trì tốt hoạt động của hệ thống bảo đảm ATGT trong quá trình thi công công trình, dự án (cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, đèn báo hiệu giao thông, hệ thống cảnh báo luồng, tuyến...), kịp thời rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống bảo đảm ATGT tại những vị trí còn thiếu. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời khi xảy ra các tình huống mất an toàn, ùn tắc giao thông trên tuyến, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu duy trì kịp thời, sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng trên các tuyến đường đang khai thác, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số công trình, dự án xây dựng giao thông trong quá trình thi công chưa bảo đảm an toàn, thiếu biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Do đó, để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị, chủ đầu tư để xảy ra vi phạm. Các địa phương nơi có công trình, dự án thi công xây dựng cần tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra không để những vi phạm này xảy ra gây mất an toàn và dẫn đến tai nạn giao thông.

NGUYỄN THỜI

Qua rà soát tại các địa phương, hiện nay toàn tỉnh có 117,34ha bãi bồi ven sông và đất trồng lúa ứng trùng hiệu quả thấp chuyển đổi sang nuôi thủy sản trong ao bán nổi. Quy mô vùng nuôi đạt từ 540 - 80.000m²/hộ, trung bình đạt 1,037ha/hộ; diện tích mặt nước từ 440 - 62.800m². Đây hầu hết là các mô hình tập trung ruộng đất, người dân tự tích tụ theo hình thức dồn đổi, thuê hoặc mua quyền sử dụng đất chuyển đổi sang làm ao bán nổi nuôi thả các loại cá truyền thống, ếch, 2 vụ/năm với năng suất đạt từ 3,2 - 166 tấn/ha, trung bình 23,4 tấn/ha, hiệu quả trung bình đạt 254,1 triệu đồng/ha (năm 2020).

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, phương thức đào ao bán nổi đơn giản, có thể tận dụng hệ thống kênh cấp, thoát nước sản xuất lúa phục vụ nuôi thủy sản kinh phí đầu tư thấp, khi cần thiết có thể phục hồi lại được mặt bằng trồng lúa theo quy định. Nuôi thủy sản trong ao bán nổi mặt nước rộng, thoáng, khả năng tự cung cấp ô xy cao, để thu hoạch, giảm chi phí nhân công, tận dụng hết chất thải nuôi cá trồng lúa giảm chi phí sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, cân bằng hệ sinh thái, phát triển sản xuất bền vững. Nuôi thủy sản trong ao bán nổi tại nhiều địa phương bước đầu cho kết quả khá, một số nơi đã hình thành tổ hợp tác, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao được hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Ông Vũ Mạnh Thía, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra mục tiêu tăng trưởng toàn ngành đạt 2,1%/năm, trong đó thủy sản đạt 5% trở lên. Trong khi đó, theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg, ngày 28/10/2019 của Thủ tướng

Phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi

Nuôi thủy sản trong ao bán nổi là phương pháp nuôi mới, không cần đào ao, chỉ cần tạo dựng bờ trên mặt ruộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp hai lần so với nuôi ao truyền thống, gấp năm lần so với cấy lúa.



Mô hình nuôi cá trên ao bán nổi của anh Lại Văn Hòa, xã Tân Hòa (Vũ Thư) cho hiệu quả kinh tế cao.

Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợi giảm 6.000ha tương đương giảm 38% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, sản lượng giảm đến 66%, giá trị giảm 58% so với năm 2020. Để bù đắp một phần diện tích, sản lượng và giá trị nuôi trồng thủy sản giảm, lĩnh vực thủy sản cần thiết phải mở rộng diện tích, áp dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Nuôi thủy sản trong ao bán nổi là phương pháp nuôi mới, phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn cho phép đào đắp 20% diện tích, sâu không quá 120cm, là hình thức nuôi tiết kiệm chi phí, kiểm soát tốt dịch bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời khắc phục được tình trạng

nông dân bỏ ruộng hoang hoặc tự phát chuyển đổi, manh mún, chạ vỡ mặt bằng canh tác. Từ những căn cứ trên, Sở đã nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi. Trên quan điểm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, áp dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững, sản xuất gắn với liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, mục tiêu đến năm 2025, chuyển đổi khoảng 2.000ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi thủy sản trong ao bán nổi, trong đó 70% nuôi thâm canh, 30% nuôi bán thâm canh. Quy mô vùng nuôi tối thiểu 10ha trở lên, quy mô cơ sở nuôi tối thiểu 1ha, quy mô ao nuôi tối thiểu 3.000m²/ao thuận lợi cho việc cấp thoát nước, để chăm sóc, quản lý và thu hoạch.

Ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kiến Xương đã hình thành tự phát gần 15ha ao bán nổi tập trung tại các xã: Bình Định, Bình Thanh, Vũ Hòa cho hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi truyền thống, khắc phục được tình trạng bỏ ruộng hoang. Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 500ha bãi bồi ven sông, đất trồng lúa ứng trùng hiệu quả thấp có tiềm năng chuyển đổi, phát triển nuôi thủy sản ao bán nổi. Để phát triển hình thức nuôi mới này theo định hướng của ngành nông nghiệp, thời gian tới ngành cần đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi, có các giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến để phát triển bền vững.

NGÂN HUỖN

QUỲNH NGUYỄN

Khoai tây được mùa, được giá

Thời điểm này, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) đang vào đợt thu hoạch rẽ khoai tây. Với sản lượng bình quân 7,5 tạ/sào, mức giá khoảng 11.000 đồng/kg, người nông dân rất phấn khởi.

Vụ đông năm 2021, gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, xóm 8, thôn Phương Quả Nam trồng 7 sào khoai tây. Lúc mới xuống giống thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến tiến độ. Song

từ khi lên luống đến khi thu hoạch thời tiết nắng ráo, cây ít bị sâu bệnh, năng suất cao. Bà Oanh tâm sự: Khoai tây là cây trồng chủ lực của xã, thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch chỉ mất 3 tháng, việc chăm sóc không mất nhiều thời gian. Năm nay, bình quân 1 sào cho sản lượng 7,5 tạ, giá bán tại ruộng 11.000 đồng/kg. Với 7 sào trồng khoai cho thu nhập 49 triệu đồng, trừ chi phí chăm sóc, phân bón mang lại cho gia đình

trên 30 triệu đồng. So với năm ngoái, giá khoai tây năm nay tuy có thấp hơn đôi chút nhưng so với các loại rau màu khác như su hào, ớt giá ổn định và được giá.

Cũng như gia đình bà Oanh, gia đình bà Nguyễn Thị Tươi (thôn Phương Quả Nam) trồng hơn 7 sào khoai tây. Sau 3 tháng, đến nay gia đình bà đã thu được 4 sào, mỗi sào thu được từ 6 - 7 tạ khoai, trừ chi phí thu lãi 5 triệu đồng/sào. Bà Tươi

phần khởi chia sẻ: Cũng như mọi năm, khi bắt đầu trồng khoai, bà con xã viên được HTX hỗ trợ giống, tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc nên cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho củ to và đẹp, năng suất khoai nhờ đó cũng tăng so với năm trước. Củ to thì bán cho thương lái, loại củ nhỏ gửi vào kho lạnh của HTX làm giống vụ sau. Nhờ vụ khoai này được mùa, gia đình tôi có trên 30 triệu đồng sắm tết.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, người thu mua khoai tây, thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên chia sẻ: Chất lượng khoai năm nay củ đẹp, to, vàng, giá thu mua vẫn ổn định. Mỗi ngày tôi thu mua được khoảng 3 tấn bán lại

cho các thương lái lớn chủ đi Hà Nội, Bắc Ninh. Qua đánh giá, nhiều năm nay người dân các tỉnh đều rất thích khoai tây Quỳnh Nguyên, do đó người dân thu hoạch đến đâu chúng tôi thu mua hết tại ruộng đến đó, bà con rất phấn khởi.

Vụ đông năm 2021, xã Quỳnh Nguyên gieo trồng 95ha khoai tây. Dù đầu vụ nông dân gặp khó khăn trong xuống giống nhưng nhờ gieo trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên năm nay khoai tây vẫn năng suất, giá ổn định. Hiện bà con đang hối hả thu hoạch khoai tây để phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích khoai tây, năng suất từ 7 - 8 tạ/sào, đạt từ 5 - 6 triệu đồng/sào, dự kiến đến ngày 22/1 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích khoai tây của xã. Theo đánh giá của bà con nông dân, đây là vụ đông có năng suất cao, được mùa lại được giá. Giá trị thu nhập của khoai tây trên 1 đơn vị diện tích gấp 2 - 3 lần so với cấy lúa. Để tiếp tục khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích trồng cây khoai tây cùng với các cơ chế hỗ trợ giống, phân bón, địa phương mong muốn các cấp, các ngành cần liên kết với doanh nghiệp để đưa khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm ngày công, mang lại hiệu quả cao cho người nông dân.

NGUYỄN CƯỜNG



Nông dân xã Quỳnh Nguyên thu hoạch khoai tây bán cho thương lái ngay tại ruộng.

▶ HƯNG HÀ

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trong năm, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 8,89%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 173% dự toán, bằng 121% cùng kỳ; đã giải phóng mặt bằng được 37 dự án với tổng diện tích thu hồi 68,3ha; an sinh xã hội được chú trọng, y tế, giáo dục được quan tâm, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm 2022, huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh, huyện phát động; quan tâm tổ chức các giải pháp thi đua theo chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực khó, trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đột phá hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị, sau khi lãnh đạo huyện phát động phong trào thi đua năm 2022, đại diện 9 cụm, khối thi đua của huyện đã ký giao ước thi đua năm 2022. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng với vai trò tích cực sáng tạo trong hiện các phong trào thi đua năm 2021; lãnh đạo huyện Hưng Hà chúc mừng lễ kỷ niệm bản ghi nhớ đầu tư vào cụm công nghiệp Hưng Nhân giữa nhà đầu tư hạ tầng với nhà đầu tư thứ cấp.

THANH THỦY

▶ KIẾN XƯƠNG

Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại đạt hơn 6.300 tỷ đồng

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 song hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương vẫn duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.702 tỷ đồng, tăng 15,11%; giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2020.

Có được kết quả đó là do địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, huyện triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công, khuyến thương, quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào địa bàn. Đến nay, chỉ tính riêng 7 cụm công nghiệp đã thu hút các dự án với tổng vốn đầu tư 1.658,9 tỷ đồng, tạo việc làm cho 9.350 lao động. Kiến Xương cũng huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng thôn mới nâng cao để đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng chợ nông thôn; khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống của hàng tiện ích giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

KHẮC DUẤN